

ยิปรอกสนับสนุนงานประกาศผลรางวัล BCI Asia Awards 2016



กรุงเทพฯ – บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตนวัตกรรมยิปซัมคุณภาพสูงแบรนด์ “ยิปรอก” และผู้ให้บริการโซลูชันระบบผนังและฝ้าครบวงจรมากกว่า 45 ปี ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดงานประกาศผลรางวัล BCI Asia Awards 2016 ซึ่งนับเป็นการสนับสนุนงานนี้เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยงาน BCI Asia Awards จัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของวงการสถาปัตยกรรมและก่อสร้าง ผ่านการยกย่องนักออกแบบและบริษัทผู้พัฒนาโครงการที่มีผลงานยอดเยี่ยมและส่งผลกระทบต่อวงการก่อสร้างในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยงานในปีนี้ได้ได้รับเกียรติจากนักออกแบบชั้นนำและมีอาชีพด้านการก่อสร้างจากทั่วภูมิภาคเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

BCI Asia Awards จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีใน 7 เมืองหลักทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในรูปแบบของงานประกาศผลรางวัลระดับเอ็กซ์คลูซีฟซึ่งเชิญเฉพาะแขกผู้มีเกียรติและบุคคลสำคัญในวงการเท่านั้น และถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมไฮไลท์ประจำปีของวงการก่อสร้างในระดับภูมิภาค นอกเหนือจากการประกาศผลรางวัลบริษัทผู้ออกแบบและผู้พัฒนาโครงการที่มีผลงานยอดเยี่ยมจำนวน 10 ราย (Top 10 Awards) ภายในงานยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมการก่อสร้างจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชั้นนำมากมาย งานนี้ยังเป็นเวทีสำคัญในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจในหมู่ผู้พัฒนาโครงการระดับสูง บริษัทนักออกแบบ วิศวกร ผู้ผลิตและผู้ให้บริการด้านการก่อสร้างจากทั่วเอเชีย โดยยิปรอกได้ร่วมจัดแสดงบูทเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ยิปซัมคุณภาพสูงและโซลูชันส์เพื่อการสร้างสรรค์ไลฟ์สไตล์แห่งการพักอาศัยแบบครบวงจร

ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยิปรอกภูมิใจนำเสนอในงานครั้งนี้ ได้แก่ ปูนยิปรอก แม็กเนติก (Gyproc® Magnetic Plaster) ปูนฉาบตกแต่งภายในสูตรพิเศษที่ทำให้ผนังทั่วไปสามารถยึดเกาะกับแถบแม่เหล็กได้ พร้อมคุณสมบัติการปกปิดรอยแตกร้าวได้เนียนสนิท แผ่นยิปซัม ยิปรอก ฮาบิโต้ (Gyproc® Habito™) ผนังยิปซัมบอร์ดที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วย 3 คุณสมบัติเด่น ทั้งการป้องกันแรงกระแทกที่ดีเยี่ยม การป้องกันเสียงอย่างมีประสิทธิภาพ และการติดตั้งที่รวดเร็วคุ้มค่า และ แผ่นยิปซัม กลาสรอก เอช โอเชียน (Glasroc H Ocean) แผ่นยิปซัมสำหรับใช้ในพื้นที่เปียก ด้วยคุณสมบัติป้องกันความชื้นและเชื้อรามากกว่าแผ่นยิปซัมทั่วไป ผลิตภัณฑ์ใหม่ของยิปรอกทั้ง 3 ชนิดนี้สามารถตอบสนองความต้องการทั้งของผู้บริโภคและช่างก่อสร้างได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งตอบโจทย์การทำงานของผู้ที่เข้าร่วมงาน BCI Awards ได้อย่างตรงจุด

มร. ริชาร์ด จูเซรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ยิปรอกคือแบรนด์ผู้ผลิตแผ่นยิปซัมและปูนปลาสเตอร์ชั้นนำในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับความนิยมและแพร่หลายไปทั่วภูมิภาค

ภาค ทั้งยังได้รับความเชื่อถือทั้งจากหุ้นส่วนและผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน และด้วยเหตุผลดังกล่าว ผมจึงรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนและทำงานร่วมกับงาน BCI Awards ในปีนี้ ซึ่งผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณงาน BCI Awards 2016 ที่ทำให้เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานระดับภูมิภาคอีกครั้ง เพื่อมาร่วมเฉลิมฉลองอีกหนึ่งปีแห่งความสำเร็จและยกย่องผู้ปฏิบัติงานชั้นเลิศในอุตสาหกรรมการก่อสร้างของเรา เรายินดีที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรและนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันส์ของยิปรอกแก่ผู้บริโภครายใหม่ผ่านช่องทางธุรกิจในงานครั้งนี้”

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-640-8600 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ <http://www.gyproc.co.th/>